

# ปลุกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน แก้ปัญหาด้านแคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ

**มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เวลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมแถลงข่าว โครงการปลุกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน โดยมอบทุนเรียนพยาบาลฟรี 4 ปี 40 ทุน มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท หวังแก้ปัญหาด้านแคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ พร้อมกระจายโอกาสทางการศึกษาต่อในวิชาชีพพยาบาล แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์**

ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเปิดเผยถึงโครงการมอบทุนการศึกษาพยาบาล ว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีเจตนารมณ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั้งด้านเกิด แก่ เจ็บ และตาย ดังนั้นภารกิจ



หลักของมูลนิธิจึงเน้นหนักไปที่การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และอำนวยความสะดวกของเพื่อนมนุษย์ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เวลิมพระเกียรติ คลินิกแพทย์แผนจีน และสถาบันพัฒนา

ครูสอนภาษาจีน “โครงการปลุกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเวลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” จึงเป็นอีกหนึ่งในโครงการตามนโยบายมูลนิธิ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษาพยาบาล ในปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 2) และมีนโยบายจะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไปเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เจ็บป่วยและสังคม

นายกอบชัย โชคดีตฤกุล ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลจำนวนมาก มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเวลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลหัวเฉียว เห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ในปี 2556 องค์กรสาธารณกุศล “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” จึงริเริ่ม “โครงการปลุกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเวลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหัวเฉียว” เพื่อแก้ปัญหาด้านแคลนพยาบาลวิชาชีพ และผลิตบุคลากรรองรับการเจริญเติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกสาขา การแพทย์ในระดับตติยภูมิ ตลอดจนจนเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2558 ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: Hospital Healthcare/--

วันที่: จันทร์ 5 - พุธ 7 พฤษภาคม 2557

ปีที่: 8

ฉบับที่: 80

หน้า: 23(ล่าง)

Col.Inch: 47.74

Ad Value: 64,449

PRValue (x3): 193,347

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปลุกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ



พยาบาลแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

ด้าน รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดเผยถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนว่า เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และเป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนรุ่นที่ 2 นี้ จะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2557 ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเวลา 4 ปี หลังจบการศึกษาจะมีสถานที่ทำงานรองรับคือ โรงพยาบาลหัวเฉียว

